

## II. SỔ TRÒ CHƠI

Nhưng muốn cho trẻ chơi một cách bổ ích như trên, không thể phú cho may rủi, nhờ đến trò chơi nào thì cho chơi trò chơi ấy. Cần phải lựa chọn trò chơi thích ứng với tuổi trẻ, với thời tiết, với đất chơi, với đức tính hay năng khiếu chúng ta muốn làm phát triển. Cho nên mỗi Trường phải có sổ trò chơi riêng để khi cần đến đem ra tra cứu. Vì khi đi họp, đi trại, chúng ta không thể đem theo một chồng sách trò chơi. Chẳng những chúng ta có thể quên một trò chơi hay mà lại còn có thể quên một vài luật chơi làm cho trò chơi không thu được kết quả như ý muốn. Trong sổ ấy chúng ta ghi chép những trò chơi đã “thí nghiệm” rồi.

Chúng ta lại còn phải sắp các trò chơi ấy thế nào khi cần đến để tìm, không tốn phí thì giờ nhiều.

Có cách sắp xếp đặt trò chơi sau đây, thấy cũng tiện. Trước hết chúng ta chép các trò chơi theo công dụng của chúng; ví dụ trò chơi luyện sức khỏe, trò chơi luyện giác quan, luyện trí nhớ, chuyên môn v.v. Nhưng chúng ta sẽ dùng thêm những dấu hiệu riêng, ghi vào một nơi nhất định: ở góc trên bên phải ghi trò chơi chẳng hạn. Ví dụ muốn trò chơi này chỉ chơi trong phòng chúng ta sẽ vẽ một hình vuông, nếu là trò chơi ngoài sân thì vẽ hình tròn 0. Nếu chỗ chơi là một đám đất rộng thì vẽ U. Cũng với ba ám hiệu ấy, nhưng nếu trò chơi dùng cho một số ít người thì vẽ U O U; số người vừa thì vẽ U O U; số người nhiều thì vẽ U O U. Để ghi rõ trò chơi dùng cho phái nào thì chúng ta dùng viết chì đỏ để vẽ các dấu ấy, nếu trò chơi dành cho nam giới; trò chơi dành cho nữ giới sẽ vẽ với viết chì xanh, và dùng viết chì đen nếu trò chơi có thể dùng cho lưỡng phái.

Muốn chỉ rõ trò chơi ấy thuộc về loại nào thì chúng ta thêm trong vòng dấu, nếu trò chơi thuộc loại vui, dấu -I- nếu trò chơi thuộc loại nghiêm nghị, và dấu - nếu trò chơi thuộc vào loại thường.

Để phân biệt trò chơi hợp với tuổi nào, chúng ta dùng cái chấm. Khi cái chấm ở vào góc dưới bên trái ám hiệu là trò chơi cho các em sói; khi cái chấm ở góc dưới bên phải là trò chơi dành cho thiếu sinh và chỉ cái chấm ở góc trên bên phải là trò chơi dành cho tráng sinh. Khi không có chấm nào cả là trò chơi ấy có thể dùng cho cả ba ngành.

Nếu là một trò chơi ồn ào thì chúng ta có thể vẽ thêm dưới dấu (sóng to) và vẽ dấu (biển êm) dưới một trò chơi tĩnh.

Làm như trên thì mất nhiều thì giờ, nhưng lợi khí “kho trò chơi” chỉ cần liếc mắt qua các trang chúng ta có thể tìm ngay trò chơi thích hợp. Đành rằng trong các buổi họp, kỳ trại, chúng ta đã soạn sẵn chương trình tỉ mỉ, nhưng ai ngăn ngừa được một phút trống xuất